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มวลมิตรโรแทเรยีนท่ีรกัทกุท่านคะ่

การประชมุในวนัที่ 2 มนีาคม 2566 ทา่นอน.กิตติ ตัง้ทรงธรรม เป็นประธานการ

ประชมุท าหนา้ที่แทนนายกสโมสรซ่ึงตดิภารกจิเขา้ร่วมประชมุ “ นายกพบผูว้่า ครัง้ที่ 3 ” โดย

การประชมุสโมสร เราไดร้บัเกียรตจิากคณุเอิรธ์ พงศกร ขวญัเมือง อดตีโฆษก กทม. มา

บรรยายในหัวขอ้ “ เมืองไทยควรยา้ยเมืองหลวงหรอืไม่ ” ซ่ึงไดร้บัความสนใจและใหค้วาม

กระจา่งแกส่มาชกิและผูส้นใจเขา้ร่วมการประชมุทัง้ที่โรงแรและผา่นทางซมู

ส าหรบัการเขา้ร่วมประชมุ “ นายกพบผูว้า่ครัง้ที่ 3 ” นัน้ เป็นการทบทวนเป้าหมายของ

โรตารีสากลใน 6 เร่ืองส าคญัไดแ้ก่ DEI, Citation, Empowering Girl, Impact Tour, Membership และ

Foundation ซ่ึงสโมสรโรตารีบางรกัของเราสามารถบรรลุ Citation 18 จาก 19 ขอ้ที่ตัง้ไว ้ โดย

ยงัไมบ่รรลใุนเร่ือง Membership เราตัง้เป้าหมายไวท้ี่ 1 คนที่เราพยายามที่จะคดัสรรใหไ้ดเ้ฉพาะ

ผูส้นใจจะเป็น Rotarian อย่างแทจ้ริง ซ่ึงก็เป็นที่นา่ยินดทีี่เรามสีมาชกิมุง่หวงั 1 คนที่เขา้ร่วม

ประชมุกบัเรามาแลว้ 2 ครัง้

ในระหวา่งสปัดาหน์ี้ นายกไดร้่วมกิจกรรมดา้นการสง่เสริมสนัตภิาพกบัสโมสรโรตารี

ชา่งกลปทมุวนั ที่จดัการแขง่ขนัฟุตบอลกระชบัมติรชา่งกลและเยาวชนเมือ่วนัที่ 5 มนีาคม 2566

โดยไดส้นบัสนนุขา้วกลอ่งจ านวนหนึง่และไปร่วมแจกและใหก้ าลงัใจแกน่กักีฬาในวันนัน้ดว้ย

วนัที่ 9 มนีาคมนี้ เรางดการประชมุค่ะ การประชมุครัง้ตอ่ไปจะเป็นวนัที่ 16 มนีาคม

2566 โดยเราไดร้บัเกียรตจิากทา่น รทร.สพิุนท์ มีชชีูพ สมาชกิของสโมสรเราผูม้ปีระสบการณ์

การสงูในเร่ืองอสงัหาริมทรพัย์ จะบรรยายเร่ือง “ จบัตาสถานการณอ์สงัหารมิทรพัย์ ”

นา่สนใจมากทีเดยีวค่ะเพราะเราผา่นเร่ืองราวของการแพร่ระบาดของ Covid 19 และการชะงกังนั

ของธรุกิจมาระยะหนึง่แลว้ ตอ่ไปจะเป็นเชน่ไร นา่จบัตามองอย่างมาก

แลว้พบกนัใหมใ่นสารจากนายกฉบบัตอ่ไปนะคะ

ดว้ยไมตรจิีตแห่งโรตาร ี                                                                                                                        

นายกปราณี วิทยเมธ                               

นายกสโมสรโรตารบีางรกัปี 2565-66

นย.ปราณี วิทยเมธ



การประชมุประจ าสปัดาห์

ครัง้ท่ี 28/2565-66

วนัพฤหสับดีท่ี 2 มีนาคม  2566

รหสัสโมสร 22170

สมาชกิทัง้หมด 63 ทา่น

เขา้ประชมุ 12 ทา่น

ประชมุทดแทน 8 ทา่น

ขาดประชมุ 43 ทา่น

คิดเป็นเปอรเ์ซ็นตป์ระจ ำสปัดำห์ 32.79%

คิดเป็นเปอรเ์ซ็นตเ์ฉล่ีย 42.23%

แขกสโมสร

สโมสรโรตารีพระโขนง 1 ทา่น

แขกสโมสร 2 ทา่น

รวม 15 ท่ำน





กรงุเทพฯมีประชาชนหนาแน่น คนเขา้กรงุเทพฯ เพราะเป็นเมืองทั้งศนูย์รวมความ

เจริญ การคา้ แหล่งธรุกิจอยู่ในกรงุเทพฯ เป็นเมืองแห่งความฝันและโอกาส ตระกลูผมเป็น

คนสพุรรณฯ แตค่ณุพอ่เรียนเกง่อยากมโีอกาสมอีนาคตที่ดเีลยเขา้มากรงุเทพฯ

กรงุเทพฯเลยเจริญกา้วหนา้รวดเร็วมาก ภาพที่เห็นคือความแออัด ความสกปรก 

เสมือนคนป่วยที่ท างานหนกั ร่างกายก็เสื่อมโทรมตอ้งไดร้ับการฟ้ืนฟู เร่ิมจากปอด พื้นที่สี

เขียวของกรงุเทพฯ นอ้ยลง การเดินทางไม่สะดวกเพราะโครงสรา้งของหน่วยงานรัฐ 

กรงุเทพมหานครไม่ไดเ้ป็นมหานครที่มีอ านาจ สาธารณปูโภคขัน้พื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา ไม่

ขึน้กบั กทม. เป็นเร่ืองที่นา่ตลกมาก

หัวใจไม่ไดร้ับการดแูลเพราะคนย่ิงอยู่เยอะ โรงพยาบาลขยายตัวไม่พอแพทย์ก็ขาด 

พื้นที่เลือกตั้งที่ผมลงคลองเตยคนอยู่กัน 45,000 คน พื้นที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร 

การตดิเชือ้ ขาดโรงพยาบาลดแูล เป็นปัญหาส าหรบัคนที่ไมม่โีอกาสเขา้โรงพยาบาลเอกชนได้

ทางออกของเร่ืองนี้ยา้ยเมืองงา่ยแต่เงนิที่ใชก้ับการสรา้งเมืองใหม่ การพัฒนาเมือง

ใหม ่คุม้ไหมกบัการทิ้งตรงนีไ้ปเลย เรามาดวูา่จะท าอย่างไรใหส้ิง่ที่มีอยู่ดีขึน้และเสริมสรา้งหัว

เมืองใหแ้ข็งแรงแทนที่จะเอาเงินทั้งหมดไปลงทนุกับเมือง ๆ หนึ่งที่เป็นเมืองหลวงใหม่ เรา

กระจายไปเมอืงอื่น ๆ เมอืงที่มอียู่เดมิท าอย่างไรใหม้กีารเปลีย่นแปลง

คลองวัดเทพธิดารามหรือคลองหลอด หลังกระทรวงมหาดไทย สมัยผมเรียน

โรงเรียนสวนกหุลาบ คณุพ่อคณุแม่ขบัรถไปส่งที่โรงเรียน ทกุเชา้จะเห็นภาพที่คุน้ตาคนลา้ง

จาน คนอจุจาระ คนปัสสาวะ เราคิดว่าเราเป็นเวนิสตะวันออกแต่เราไม่สนใจท าใหค้ลองดีขึน้ 

เรามีโครงการพัฒนาคลอง ผลักดันเร่ืองผูท้ี่ไม่มีที่อยู่อาศัยใหม้ีที่อยู่อาศัยรวมถึงมีการจัด

ระเบียบ ทกุวนันีค้ลองนีด้ขีึน้เป็นมมุทอ่งเที่ยว

การเดนิทางสญัจร ตัง้แตร่ถไฟฟ้าบีทีเอสเร่ิมปี 2535 เร่ิมดีขึน้ แต่มีอีกหลายอย่างที่

เราตอ้งพฒันา ตอนนีเ้สน้เลือดใหญ่ของเราคือบีทีเอส แตใ่นการเชื่อมคนเขา้ดว้ยกนัท าใหเ้สน้

เลือดฝอยดีขึ้น โครงการรถไฟฟ้าสายหลักไดก้่อสรา้งไปแลว้ แต่หลาย ๆ คนยังนั ่งวิน

มอเตอรไ์ซคไ์ปขึน้บีทีเอส ในชว่งที่ผา่นมาเราพยายามเนน้ย า้เร่ืองเรือไฟฟ้า ดว้ยศักยภาพของ 

กทม. เวนิสตะวันออก คลองเราเยอะมากและการลงทนุกับเรือหรือการเดินทางผ่านคลอง

ลงทนุต า่มาก  เราพยายามจะดงึศักยภาพกลบัมาใช ้รถตดิเรือไมต่ดิ

คณุพงศกร ขวญัเมือง(เอิรธ์)

อดีตโฆษกกรงุเทพมหานคร

ประเทศไทยควรยา้ยเมืองหลวงหรอืไม่



พื้นที่สีเขียวนอ้ยลงทกุวัน เราพยายามท าใหพ้ื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ เกิดประโยชนม์ากขึ้น 

และมกีารเพิ่มพื้นที่สีเขยีวจาก 5.9 ตารางเมตรตอ่คน เพิ่มเป็น 7.3 ตารางเมตรตอ่คน ตอนนี้

เพิ่มมา 20% ในเวลา 5 ปี ที่ผมไดม้ีโอกาสท า เป็นที่หย่อนใจมีทั้งกิจกรรมมากขึน้รวมถึง 

Dog Park เราเร่ิมแห่งแรกที่บางขนุเทียน ตอนนีข้ยายตอ่ไปจนถึงสวนเบญจสริิ

เราพยายามใชห้ลักวิศวกรรมในการแกไ้ขปัญหา อย่างอโุมงค์ยักษ์ เวลาที่ฝนตก

วิธีการที่จะระบายออกคือ ลงสู่คลองสายย่อย ลงสู่ท่อระบายน า้ คลองสายย่อยไปสู่แม่น า้

เจา้พระยา น า้จึงระบายออกหมด ตรงนี้ตอ้งใชเ้วลาในทางธรรมชาติ เพราะฉะนัน้การที่ เรา

สรา้งแมน่ า้ใตด้นิหรืออโุมงคย์กัษจ์ะเร่งสามารถผลกัดนัไดเ้ร็วขึน้

คลองโอง่อา่ง ท ามานานแลว้ แตไ่มไ่ดม้ีการใชป้ระโยชน ์เรามาคยุกบัภาคประชาชนว่า

จะท าอย่างไรใหค้นมาเดินในพื้นที่ ๆ แค่สวย เลยเอาศิลปะมา เอากิจกรรมมา ก็เลยเป็นแหลง่

เช็คอินใหม ่ดงันัน้การมสีว่นร่วมของภาคประชาชนคอ่นขา้งส าคญัมาก

รวมถึงการกา้วทันเทคโนโลยี ปัจจบุันเราไดเ้ปลี่ยนเป็นป้ายรถเมลอ์ัจฉริยะทั้ง กทม. 

สามารถดไูดว้า่รถเมลจ์ะถึงกี่โมง เลน่ไวไฟก็ได ้รวมถึงชารจ์มือถือไดด้ว้ย มีการน าเทคโนโลยี

มาพฒันาเมอืงที่มศีักยภาพใหม้ศีักยภาพมากขึน้

นอกจากกรงุเทพฯ มีอีกหลายเมืองที่มีศักยภาพท าไมเราตอ้งยา้ยเมือง ท า ไมเราไม่

พัฒนาเมืองที่มีศักยภาพใหม้ีศักยภาพมากย่ิงขึ้น อย่างเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวเขา้มาเที่ยว

เชียงใหม่ มีอารยธรรม มีความงดงามอีกมากที่รอการคน้หา ภเูก็ตเป็นแหล่งสวรรค์ของ

นกัทอ่งเที่ยวเป็นเมอืงที่นา่สนใจ โคราชก็เป็นอีกเมอืงที่มปีระวตัศิาสตรแ์ละขอนแกน่

ถามว่าเมืองพวกนี้มีศักยภาพท าไมไม่พัฒนา เร่ืองงบประมาณในการที่จะใชม้าอยู่ที่

กรงุเทพฯ 70% ดงันัน้เงนิที่จะไปกระจายตามเมืองเหลา่นีน้อ้ยลง นอกจาก 70% ยังมีงบ
อื่น ๆ อีก งบของกระทรวง เชน่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอะไรที่

ไปพัฒนากรงุเทพฯ หลายอย่าง เพราะฉะนั้นกรงุเทพฯ ไดป้ระโยชนเ์ยอะมาก ถา้เรายังใช ้

งบประมาณอยู่อย่างนี้ บางทีท าใหเ้กิดปัญหากับกรงุเทพฯ เพราะทกุคนก็วิ่งเ ขา้มาหา

กรงุเทพฯ ความฝันของคนต่างจังหวัดเกินกว่า 30% ถา้โตอยากมาหางานที่กรงุเทพฯ

อยากมาใชช้วีิตที่กรงุเทพฯ ไมใ่ชอ่ยากมาเป็นคนกรงุเทพฯ แตไ่มม่ีทางเลอืก

กรงุเทพฯ มีงบประมาณ 1.7 ลา้น ถา้เทียบกับประชากรค่อนขา้งจะสงูมาก จะแบ่ง

งบประมาณอย่างไร เขามีกฎอยู่กฎหนึ่งถา้ตอ้งพัฒนาเมือง Rank-Size Rule เราควรจะ

เรียงล าดับเมืองเป็นเมืองใหญ่สดุเราตั้งเป็นหลักแลว้เมืองที่ใหญ่อันดับ 2 คือคร่ึงของ

ประชากรของเมืองที่ใหญ่ที่สดุ อันดับ 3 คือ 1 ส่วน 3 ของประชากรของเมืองที่ใหญ่ที่สดุ 

และ 1 สว่น 4 ตามล าดบั



ประชากรกรงุเทพฯมี 5.4 ลา้นคน อนัดบัที่ 2 ควรไดง้บประมาณสดัสว่นที่คร่ึงหนึ่ง

ของงบประมาณที่กรงุเทพฯได ้คือจังหวัดที่มีประชากร 2.7 ลา้นคน แต่มีปัญหาปรากฏว่า

ประชากรแฝงในกรงุเทพฯเป็น 10 ลา้นคน จะจดัสรรอย่างไร การค านวณซ่ึงไมส่อดคลอ้งกบั 

Rank-Size Rule ถา้คิด 10 ลา้นคน คร่ึงหนึง่ของประชากรคือ 5 ลา้นคน แตต่อนนีโ้คราช 2.5 

ลา้นคน อบุลฯคือ 1.8 ลา้นคน เชียงใหม ่1.7 ลา้นคน ทกุอย่างไมส่อดคลอ้ง แตต่วัเลขนีเ้ป็น

ปัญหาคือ คนที่อยู่ในกรงุเทพฯ จะอยู่อาศัยมากกว่าตวัเลขจริง ฉะนัน้ประชากรตรงนี้ตอ้งมี

การแกไ้ขรวมถึงเร่ืองการจดัสรรงบประมาณกนัใหม่

สรปุประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เมอืงโตเดีย่ว ไมก่ระจายความเจริญสูเ่มืองหลกั

ตามภมูิภาคอย่างที่ควรท า เมืองที่กระจายอ านาจไดด้ีตวัอย่างคือเยอรมนี ถ้าจะไปเที่ยวท่าน

นึกถึงเมืองมิวนิก แต่มิวนิกไม่ใช่เมืองหลวง เบอรล์ินคือเมืองหลวง การวางโครงสรา้งของ

เขายังมีอีกหลายเมือง อย่างแฟรงคเ์ฟิร์ต เป็นเมืองค่อนขา้งเจริญถกูวางใหเ้ป็นศนูย์กลาง

ทางการเงินและการคลังของยุโรป มีนโยบายที่ชัดเจนว่าตอ้งเป็นเมืองของการลงทนุ

มิวนิกถกูวางใหเ้ป็นเมืองอตุสาหกรรม นวัตกรรม และเมืองสขุภาพ บริษัทใหญ่ ๆ อย่าง

บริษทัรถยนตจ์ะอยู่มวินกิ เมอืงฮมับวรค์ เป็นเมอืงทา่เมอืงอตุสาหกรรมที่จะสง่ออก

สรปุไดว้่าการพัฒนาเมืองเราควรจะมียทุธศาสตร์ที่ชัดเจน ต่อเนื่อง อาศั ยความ

แข็งแกร่งของประชาชนในพื้นที่ และการมีส่วนร่วมในการจะสรา้งเมืองไม่ตอ้งสรา้ง Utopia

เหมือนที่เราพยายามสรา้งกรงุเทพฯ แต่ตอ้งสรา้งเมืองดี ๆ หลาย ๆ เมือง ที่จะท า ใหค้นไม่

ตอ้งคิดวา่โตแลว้อยากเขา้กรงุเทพฯ ตามหาโอกาสในชวีิต ใหคิ้ดวา่โตแลว้อยากท างานอยู่บา้น

หาโอกาสในบา้น

สรปุเราควรยา้ยเมอืงหลวงหรือไม ่ผมก็สรปุในนโยบายของผมคือ สิ่งที่ผมสนบัสนนุ

คือการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพอยู่และท าใหค้วามเจริญกระจายไป สิ่งเหล่านี้สามารถเชื่อม

ดว้ยโครงข่ายคมนาคมที่มีได ้เช่น รถไฟไม่ตอ้งความเร็วสงู เพราะความเร็วสงูค่อนขา้งมี

ปัญหา อย่างเยอรมนเีขาไมไ่ดใ้ชค้วามเร็วสงูในการเชื่อมเขาแค่ใชร้ถไฟที่ดี ปัญหาเราคือรถไฟ

ที่ดเีรายงัไมม่เีลย รถไฟเราเป็นรถไฟที่เกา่มาก ตรงนีส้ามารถเชือ่มและพฒันาเมืองได ้แลว้คิด

ว่าการท าอย่างนี้จะดีกว่าการยา้ยเมืองหลวง สรา้งเมืองหลวงเหมือนสรา้งบา้นใหม่ตอ้งใช ้

เงนิไมร่ ูก้ี่เท่า ถา้เราสรา้งบา้นใหมบ่า้นที่รอพฒันาที่ดีกว่าอีกก็จะไม่ไดร้ับงบประมาณแนน่อน 

ผมจึงคิดว่าสิ่งที่ดีที่สดุคือเราพัฒนาเมืองที่มีอยู่และรวมถึงที่จะกระจายเงินงบประมาณ 

กระจายอ านาจไปสู่เมืองที่มีความพรอ้มตาม Rank-Size Rule และมีการพฒันาที่ดีขึ้นเพื่อที่

ทกุคนจะไดม้เีมอืงที่นา่อยู่ในทกุจงัหวดั



ท่านวทิยากรพิเศษ

คณุพงศกร ขวญัเมือง(เอิรธ์)

บรรยายเร่ือง “ไทยควรยา้ยเมืองหลวงหรือไม่”

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2566



รว่มกิจกรรมดา้นการสง่เสรมิสนัติภาพกบัสโมสรโรตารชี่างกลปทมุวนั

จดัการแขง่ขนัฟตุบอลกระชบัมิตรช่างกลและเยาวชน

โดยสนบัสนนุขา้วกลอ่งจ านวนหน่ึงและไปรว่มแจกและใหก้ าลงัใจแกน่กักีฬา

เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2566

รว่มประชมุ “ นายกพบผ ูว่้าครัง้ท่ี 3 

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2566

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์ถ.วิภาวดี





ท่านวทิยากรพิเศษ

วนัพฤหัสบดีท่ี 2 มีนาคม 2566

คณุพงศกร ขวญัเมือง(เอิรธ์)

อดีตโฆษกกรงุเทพมหานคร

บรรยายเร่ือง “ไทยควรยา้ยเมืองหลวงหรือไม่”

********************************************

วนัพฤหสับดทีี่ 9 ม.ีค. 66 งดการประชมุปกตปิระจ าสปัดาห์

วนัพฤหสับดทีี่ 16 ม.ีค. 66 รทร.สพุนิท ์มชีชูพี

เร่ือง “จบัตาสถานการณต์ลาดอสงัหาริมทรพัย”์

วนัพฤหสับดทีี่ 23 ม.ีค. 66 คณุธนาวฒันน์ มาลาบปุผา

เร่ือง “การคา้ออนไลนใ์นยคุหลงัโควิด พฤตกิรรมที่เปลี่ยนไป  

ของนกัชอ้ปไทย”

วนัพฤหสับดทีี่ 30 ม.ีค. 66 รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก

เร่ือง “กฎหมายกบันกัการเมอืง”

สโมสรโรตารีบางรกั ประชมุประจ าสปัดาหท์ุกวนัพฤหสับดี  
เวลา 12.30 – 13.30 น.  โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั 

ROTARY CLUB OF BANG RAK
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel 
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